

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 33.14 บาท แนวโน้มอ่อนค่าตามสกุลภูมิภาค กรอบ 33.10-33.20 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 33.14 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระดับปิดท้ายวันทำการก่อนที่อย่างไรก็ดี ช่วงสายเงินบาทอ่อนค่าลงมาต่อเนื่องแถวๆ 33.22 บาท โดยเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคที่อ่อนค่านำโดยเงินหยวนของจีน คาดกรอบระหว่างวัน 33.10 - 33.20 บาท

\*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวกับ "บิสนิวส์" ว่า เงินบาทเปิดตลาดเข้านี้ที่ระดับ 33.14 บาท ยังอ่อนค่ามากที่สุดในรอบประมาณ 7 เดือน โดยเงินบาทมีทิศทางเคลื่อนไหวที่ไม่ชัดเจน แต่มีโอกาสอ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคที่อ่อนตามเงินหยวนของจีน เนื่องจากตลาดยังกังวลผลกระทบสงครามการค้า (Trade War) ที่สหรัฐฯเตรียมบังคับใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนในวันที่ 6 ก.ค.นี้ ขณะที่เงินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (อีเมอร์จิง มาร์เก็ต) เริ่มชะลอ

\*สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวดี แม้ว่าเงินเฟ้อในเดือนมิ.ย.จะออกมาต่ำกว่าตลาดคาดบ้างและมีแนวโน้มชะลอลงได้อีกตามฐานราคาน้ำมันที่ย่อลง อย่างไรก็ตามด้านเงินเฟ้อมองว่ารอบๆ ยังให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์ ซึ่งปัจจุบันกำลังซื้อด้านบนฟื้นตัวดี สินค้ารถยนต์ แอร์ ยอดขายดีขึ้น แต่สินค้าในชีวิตประจำวันยังขยายตัวได้น้อย สะท้อนว่าเศรษฐกิจดียังไม่ส่งผลไปถึงกำลังซื้อฐานราก

\*เงินไหลออกจากตลาดบอนด์ไม่ได้หนักงวด แม้จะมีเงินไหลออกแต่สุทธิตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันต่างชาติยังซื้อลงทุนสุทธิ เนื่องจากตลาดบอนด์ไทยยังน่าสนใจผลตอบแทนยังดี

\*"ขณะนี้การเคลื่อนไหวเงินบาทยังไม่มีความชัดเจน คาดว่าเงินบาทยังน่าจะอ่อนค่าตามสกุลภูมิภาคที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องนำโดยหยวน จากผลกระทบ Trade War คาดวันนี้เงินบาทมีแนวรับที่ 33.10 บาท และมีแนวต้านที่ 33.20 บาท " เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.84 จากวานนี้ 94.62

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,850.74 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 782.55 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.126 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM  
DAILY  
NEWS